

**ข้อความและเหตุผลที่ขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด
(ข้อ 53)**

ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผลของการแก้ไข
<p>ข้อ 53. ให้มีคณะกรรมการดำเนินการ ประกอบด้วยประธานกรรมการดำเนินการหนึ่งคน และกรรมการดำเนินการอื่นอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกโดยวิธีการเปิดเผย</p> <p>ให้กรรมการดำเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการดำเนินการคนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการดำเนินการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานสหกรณ์</p> <p>ในการเลือกตั้งเพื่อให้การได้มาซึ่งคณะกรรมการดำเนินการตามความในวรรคแรกที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานสหกรณ์ที่มีสถานะเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ มีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการ รวมถึงมีตัวแทนของสมาชิกในทุกภาคส่วน ให้มีคณะกรรมการเลือกตั้งขึ้นมาคณะหนึ่งดำเนินการสรรหาเพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ โดยกรรมการดำเนินการอย่างน้อย 3 คน จะต้องมีความรู้ด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรในด้านดังกล่าวหรือด้านอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด ตามองค์ประกอบดังนี้</p> <p>(1) ผู้แทนกลุ่มงานบริหารมหาวิทยาลัยจำนวนสี่คน ให้สรรหาจากสมาชิกที่ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย</p> <p>(2) ผู้แทนกลุ่มผู้มีความรู้จำนวนสี่คน ให้สรรหาจากสมาชิกที่มีความรู้ด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ หรือเศรษฐศาสตร์</p> <p>(3) ผู้แทนกลุ่มงาน ให้สรรหาจากสมาชิกแต่ละกลุ่มงาน ให้ได้จำนวนเจ็ดคน ดังนี้</p> <p>(3.1) ข้าราชการตำแหน่งวิชาการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว สายวิชาการ จำนวนสองคน</p>	<p style="text-align: center;">-ข้อความเดิม-</p> <p>(2) ผู้แทนกลุ่มผู้มีความรู้จำนวนสี่คน ให้สรรหาจากสมาชิกที่มีความรู้ด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือกฎหมาย ทั้งนี้ ให้มีผู้แทนกลุ่มผู้มีความรู้ ด้านละไม่เกิน 1 คน</p> <p style="text-align: center;">-ข้อความเดิม-</p>	<p>เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงานของสหกรณ์ เนื่องจากมีประเด็นในด้านกฎหมายที่จะต้องพิจารณาอยู่ตลอดเวลา เช่น เงินกู้ และการดำเนินคดี เป็นต้น</p>

ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผลของการแก้ไข
<p>(3.2) ข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว สายปฏิบัติการ จำนวนห้า คนดังนี้</p> <p>(3.2.1) ข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว สายปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ จำนวนสี่คน</p> <p>(3.2.2) ลูกจ้างประจำ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว สายปฏิบัติการ กลุ่มบริการ จำนวนหนึ่งคน</p> <p>ทั้งนี้กรรมการดำเนินการดังกล่าวหากอยู่ในหน่วยงานเดียวกันจะซ้ำกลุ่มงานเดียวกันมิได้</p> <p>ในกรณีสมาชิกเดิมประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา ให้ถือสังกัดหน่วยงานเดิม และกลุ่มงานเดิมก่อนที่จะพ้นหน้าที่จากมหาวิทยาลัย</p> <p>บุคลากรของสภรณ์อ้อมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภรณ์อ้อมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ</p> <p>ในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ สมาชิกคนหนึ่งออกเสียงได้เท่าจำนวนกรรมการดำเนินการที่จะต้องดำเนินการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ และจะมอบหมายให้บุคคลอื่นออกเสียงแทนไม่ได้</p> <p>ในกรณีที่ผู้สมัครหรือผู้ที่ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาขาดคุณสมบัติหรือต้องห้ามมิให้เป็นกรรมการดำเนินการ หรือเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตในการสรรหา หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศหรือมีเหตุอื่นใดที่ทำให้สภรณ์ได้รับความเสียหาย ให้คณะกรรมการเลือกตั้งมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดโดยตัดสิทธิผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหา หรือตัดผู้ที่ได้รับการสรรหาแต่มีการทุจริตนั้นออก</p>	<p>-ข้อความเดิม-</p>	

ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผลของการแก้ไข
<p>ผู้ใดถูกคณะกรรมการเลือกตั้งวินิจฉัยชี้ขาดตัดสิทธิผู้สมัครเข้ารับการสรรหา หรือตัดสิทธิผู้ที่ได้รับการสรรหาแต่มีการทุจริตนั้นออก มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการดำเนินการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการเลือกตั้งมีคำวินิจฉัยชี้ขาด</p> <p>ให้คณะกรรมการดำเนินการวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์ตามความในวรรคก่อนให้แล้วเสร็จก่อนวันลงคะแนนสรรหาหรือก่อนวันประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ แล้วแต่กรณี</p> <p>คำวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการให้ถือว่าเป็นที่สุด</p> <p>ให้ประธานกรรมการดำเนินการนำผลการสรรหาพร้อมทั้งรายชื่อของผู้ที่ได้รับการสรรหาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อดำเนินการเลือกตั้งต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่</p>	<p>-ข้อความเดิม-</p>	